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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่  57 

ของ 

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี  10  เมษายน 2562   ณ ห้องก่ิงเพชร โรงแรมเอเชีย  เลขท่ี 296 ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุ้น 77 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะ 19 ราย รวมผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด จาํนวน 96 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้ 

262,127,130 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.9147  (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 บริษทั มีผูถื้อหุ้น

ทั้งหมด 968 คน  ถือหุ้นรวมทั้งส้ินจาํนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมคร้ังน้ีมี

คณะกรรมการบริษทั 11 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 (จาํนวนกรรมการทั้งคณะ 11 ท่าน) และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม 

19  ท่าน ดงัน้ี คือ 
1. นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทกัษ ์     ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ     
                                                              พิจารณาค่าตอบแทน  

         2. นายอมร เตชะหรูวิจิตร                   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร       กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางพรพรรณ ตนัอริยกุล       กรรมการ และ กรรมการรองผูจ้ดัการ 
5. นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์                   กรรมการ และ กรรมการรองผูจ้ดัการ 
6. นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร       กรรมการ 
7. นายพลภทัร  เตชะหรูวจิิตร     กรรมการ 
8. นางสาวภชัชา  เตชะหรูวิจิตร       กรรมการ 

9. นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์       กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
                                                              กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
10. นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกุล       กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      และกรรมการตรวจสอบ 

11. ดร.โชติมา  พวัศิริ        กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

12. นายสุรพล  เตชะหรูวิจิตร       ตวัแทนของบริษทัยอ่ย(บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) 
13. นายธนา  วงศแ์สงนาค                 ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัยอ่ย (บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) 
14. นางสาวสมศรี  ตั้งทตัพงศธร        ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
15. นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล                ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั 
16. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์  ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั 

      17. นางสาวสาริศา  อิสรภกัดี       ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั 
         18. นายกฤษฎางค ์ นุตจรัส                   ท่ีปรึกษากฎหมาย 

         19. นางสาวสุดารัตน์  วิศนุวฒันากิจ      เลขานุการบริษทั                                                                                                                                     
 

ทั้งน้ี นายปิยะวุฒ  เสนาภู่พิทกัษ ์ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวแนะนาํ กรรมการทุกท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุม กรรมการจาก

บริษทัยอ่ย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี) ผูส้อบบญัชีของบริษทั  และท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงทาํหนา้ท่ี ดูแลการประชุมเป็นพยานการออก

เสียงลงมติในท่ีประชุมให้เรียบร้อยและโปร่งใส หลงัจากนั้นแลว้ นายปิยะวุฒ  เสนาภู่พิทกัษ ์ ประธานกรรมการ ในฐานะประธาน

ในท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  14.00  น.  และมอบให้นายอมร  แตชะหรูวิจิตร รองประธานกรรมการเป็น

ผูด้าํเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ   
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ก่อนเขา้สู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  นายอมร เตชะหรูวิจิตร รองประธานฯ มอบให้ นางสาวสุดารัตน์ 

วิศนุวฒันากิจ เลขานุการบริษทั ได้ช้ีแจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่ีประชุม

รับทราบดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึง

เสียง  
2. การมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น บริษทัจะยดึถือการลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียงเป็น

สาํคญั กรณีท่ีไม่มีการระบุการออกเสียงจะถือว่าผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงแทนผูถื้อหุ้นทุกประการ 
3. เพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หาก

ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น

ลงในบตัรลงคะแนนซ่ึงบริษทัไดม้อบให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบตัรลงคะแนนให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไปทาํการรวมคะแนนเพ่ือหักออกจากคะแนนเสียงของผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศ

ผลในท่ีประชุม 
4. การนบัผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 น้ี  แบ่งได ้2 

ประเภท คือ 
4.1 วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 1, 3, 5, 7 โดยบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียง เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย และ

บตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง 
4.2 วาระท่ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่วาระท่ี 6 โดยบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียง เห็น

ดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียงและบตัรเสีย 
5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเขา้มาแลว้ ประสงคอ์อกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆพร้อม

ลงลายมือช่ือและผลออกเสียง ให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั  
6. กรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจง้ช่ือนามสกุล เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัไดบ้นัทึกการจดัทาํรายงานการประชุมไดถู้กตอ้ง 
               ทั้งน้ี ในระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระท่ี 5 เป็นวาระเลือกตั้ ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง

กรรมการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้นวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน ประธานท่ีประชุมจึงตก

ลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามท่ีแถลงข้างตน้ จากนั้ นนายอมร เตชะหรูวิจิตร รองประธาน ทาํหน้าท่ี

ผูด้าํเนินการประชุม และไดเ้ร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 56 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 56 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 โดยมีการจดัทาํ

รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และ

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ โดยมีสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว ส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 56 ซ่ึงกรรมการเห็นว่า ไดมี้การ

บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

                การลงมต ิ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

                                     ลงคะแนน 
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                    ประธานท่ีประชุมเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 56 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23  เมษายน 2561 ซ่ึงไดมี้การ

จดัส่งไปให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้พร้อมกบัหนังสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้   ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง 

                    ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแกไ้ข  เพ่ิมเติม รายงานการประชุมดงักล่าว 

                    ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 106 คน จาํนวนหุ้น 264,847,431 หุน้  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 56 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอมา ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 264,847,431 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

 

วาระที ่2.   พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ของคณะกรรมการ 

                 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี ท่ีไดจ้ดัส่งให้

ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2)  

                  ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ซ่ึงสรุปผลการดาํเนินงานของ

บริษทั และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2561  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 
                  

 ประธานท่ีประชุมมอบให้นายสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการดาํเนินการต่อท่ีประชุมว่า โดยขอ

อธิบายภาพรวมของสถานการณ์ท่องเท่ียวไทย ปี 2561 มีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย 38.28 ลา้นคน เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อนร้อยละ 7.54 ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2.007 ลา้นลา้นบาท  รายไดเ้พ่ิมข้ึน 9.63 %  โดยเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีเท่ียวกนัภายในประเทศก่อให้เกิดรายได ้1.067 ลา้นลา้นบาท รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน 14.73% รวมนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียว

ในประเทศไทย รวมเป็นรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งส้ิน 3.075 ลา้นลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน คิดเป็น  11.66%  ถือว่า รายไดจ้าก

การท่องเท่ียวเป็นรายไดส้ําคญัของประเทศในขณะน้ี และภาครัฐส่งเสริมการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ ในเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

โดยนักท่องเท่ียวไทยสามารถนาํค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั มาหักลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได ้เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ

สร้างรายไดใ้นประเทศอยา่งทัว่ถึง  

                สําหรับ ปี 2561 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัและบริษทัย่อยท่ีดาํเนินกิจการโรงแรม (“กลุ่มโรงแรมเอเชีย”) มีรายไดจ้ากธุรกิจ

โรงแรม 740.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 4.25 เป็นผลจากอตัราการเขา้พกัท่ีโรงแรมเอเชีย ราชเทว ีกรุงเทพในปีน้ีเพ่ิมมาก

ข้ึน ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีสํารองห้องพกัผ่านระบบออนไลน์ท่ีประสงค์เข้าพกัโรงแรมย่านใจกลางเมือง นอกจากน้ีบริษัทย่อย

ให้บริการโรงแรมใหม่อีก 3 แห่ง เป็นโรงแรมภายในประเทศ 2 แห่ง ไดแ้ก่ “โรงแรมดาร์เลย ์เชียงใหม่” “ราชพฤกษ์ ลานนา บทีูค” 

ตั้งอยู่ท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ ขณะน้ีอยู่ระหว่างประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป และโรงแรมในต่างประเทศ คือ “Quality Inn Long 

Beach Airport” ท่ีเมืองลองบีช สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอตัราการเขา้พกัอยู่ในระดบัดี และคาดว่าจะมีส่วนส่งผลต่อรายไดโ้ดยรวมใน

อนาคตดีข้ึน 

                  กลุ่มบริษทัย่อยท่ีดาํเนินกิจการให้เช่าพ้ืนท่ี คือ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) และบริษทัย่อย “ศูนยก์ารคา้ 

เซียร์ รังสิต” มีรายไดร้วม 595.77 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 2.37  เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและมี

การจดัพ้ืนท่ีเช่าใหม่ และปรับปรุงพ้ืนท่ีและดา้นหน้าอาคารช่วงตน้ปี 2561 ปัจจุบนัปรับปรุงแลว้เสร็จ คาดว่าจะส่งผลให้รายไดข้อง

ศนูยก์ารคา้เซียร์ฯ ในปี 2562 น้ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 

                ฝ่ายบริหารของกลุ่มโรงแรมเอเชีย และกลุ่มศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต คาดว่า ในปี 2562 จะเป็นปีท่ีจะสามารถเพ่ิมรายได้

และผลตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นเช่นปีท่ีผา่นมา  ดว้ยการขยายธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอยู่ให้เติบโตพร้อมกบัให้ความสาํคญั
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ในการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คาํนึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ร่วมกิจกรรมเพ่ือชุมชน 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้องคก์รของเรากา้วหน้าอยา่งมัน่คง  กระผมในนามของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารขอขอบพระคุณ

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พนักงานท่ีให้การบริการอยา่งดี และท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีให้ความเช่ือมัน่ในการดาํเนินงานของบริษทัมา

โดยตลอด 51 ปี ท่ีผา่นมา 

                หลงัจากนั้น  นายอมร เตชะหรูวิจิตร ผูด้าํเนินการประชุม ขอให้นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เซียร์ 

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ให้ขอ้มลูเพ่ิมเติมในการลงทุนเพ่ิมในช่วงปีท่ีผา่นมา กล่าวถึงกาํลงัซ้ือทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี

มีผลกระทบต่อธุรกิจในปีน้ี  ซ่ีงเป็นท่ีรับทราบกนัว่าในปีท่ีผา่นมากาํลงัซ้ือในประเทศลดลง  และมีความคืบหนา้ท่ีจะรายงานต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงดา้นหน้าท่ีโรงแรมเอเชียกรุงเทพ ซ่ึงอยูร่ะหว่างประมูลของผูรั้บเหมา ดว้ยงบประมาณ 120 ลา้นบาท จุดท่ีปรับปรุง 

ไดแ้ก่ทางเขา้โรงแรม ชั้น 1  ตั้งแต่ฟุตปาททางเทา้เขา้มา ปรับปรุง lobby,  ห้องอาหาร ชั้น 2  และห้องจดัเล้ียงช้ีน 3 บางส่วน คาดว่า 

เร่ิมใน 2-3 เดือน ขา้งหนา้ ใชเ้วลาปรับปรุงถึงปลายปีหนา้ จึงแลว้เสร็จสมบรูณ์ ระหว่างท่ีมีการปรับปรุงจะกระทบต่อรายไดจ้ดัเล้ียง 

รายไดร้วมลดลง ซ่ึงอยูร่ะหว่างวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้ง 

2. สาํหรับโรงแรมเอเชียพทัยา ตามท่ีมีคาํถามในเร่ืองการปรับปรุง ซ่ึงคาดว่าจะตอ้งใชง้บประมาณเป็นพนัลา้น ในการวางแผนงานมี

การพิจารณารอบดา้นทั้งการตลาด และเงินทุน จากทางบริษทัเอเชีย หรือจากสถาบนัการเงิน โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน  

3. สาํหรับโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต และเอเชียชะอาํ ในภาพรวมยงัมีงานประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ และลูกคา้จาก

ทางสนามบินดอนเมือง ทาํให้รายไดใ้นปีน้ียงัดีอยู ่

4. ส่วนโรงแรมดาร์เลย ์เชียงใหม่ และ ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค ขณะน้ีได้รับผลกระทบจากปัญหากลุ่มควนั ฝุ่ นละอองทาํให้

นกัท่องเท่ียวลดลง ซ่ึงภาครัฐกาํลงัให้ความช่วยเหลือ 

5. โรงแรม ควอลิต้ีอินน์ ลองบีช สหรัฐอเมริกา ท่ีเพ่ิงไปลงทุน อยูห่่างจากศนูยก์ารคา้เกรนเดลลข์องเรา  และห่างจากสนามบินใช้

เวลาเดินทางแห่งละคร่ึงชัว่โมง หากผูถื้อหุ้นท่านใดสนใจไปใชบ้ริการสามารถติดต่อผา่นมาทางบริษทัมาไดจ้ะไดร้าคาพิเศษ 

               ส่วนศนูยก์ารคา้เซียร์ ท่ีมีการปรับปรุงดา้นหนา้แลว้เสร็จดว้ยงบประมาณ 90 ลา้นบาท รวมทั้งจดัพ้ืนท่ีขายภายในใหม่ ชั้น

ใตดิ้น ชั้น 3 และ ชั้น 4  ปัจจุบนัชั้น 4 เป็นส่วนของธนาคารและร้านอมร อุปกรณ์ไอที กีฬา ชั้น 3  และชั้นใตดิ้น เป็นชั้นขายอาหาร 

ช่วยให้ผูค้ ้าค้าขายสะดวกข้ึน  ส่วน The Hub มีกลุ่มสหพัฒน์ /โรงงานผลิตสินค้าเอาสินค้ามาวางขาย โดยผลตอบแทนเป็น

เปอร์เซ็นตจ์ากยอดขาย รอผลตอบรับสักระยะหน่ึง 

               นายอมร เตชะหรูวิจิตร  สอบถามมีผูถื้อหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามการปิดพ้ืนท่ีบางส่วนในการปรับปรุงของโรงแรม กระทบต่อรายได้จดัเล้ียง รายได้

ห้องพกั มีการวางแผนในเร่ืองน้ีอยา่งไร เป็นโรงแรมระดบัห้าดาวดีหรือไม่ เพ่ือผลตอบแทนท่ีดีกว่า นอกจากน้ี เสนอการปรับปรุง

โรงแรมเอเชีย น่าจะเป็นแบบ Mixed Use ท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีหลายๆ แบบ เช่นศูนยก์ารคา้ โรงแรม โดยมีรายไดป้ระจาํเป็นรายไดห้ลกั 

เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งดี เหมาะสม ใกลร้ถไฟฟ้า ผูม้าใชบ้ริการสะดวกเขา้ถึงเช่นเดียวกบั สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามพารากอน ซ่ึงน่าจะ

ให้ราคาโรงแรมดีกว่า  และถามว่า ทางบริษทัเซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ยงัมีแผนนาํเขา้กองทุน REIT อีกหรือไม่  และค่า

เช่า the Hub มีรายไดค่้าเช่าปรับข้ึนในปีน้ีหรือไม่ 

นายสุรพล เตชะหรูวจิิตร ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทั ตอบเร่ืองการปรับปรุงโรงแรมเอเชีย ผลกระทบต่อรายไดห้้องพกัมีผลกระทบนอ้ย ยงั

สามารถขายห้องพกัเป็นปกติ   แต่ส่วนรายไดภ้ตัตาคารและห้องจดัเล้ียงจะมีผลรายไดล้ดลงแน่นอน ซ่ึงไดว้างแผนให้กระทบน้อย

ท่ีสุด มีการปิดบางส่วน ยา้ยบางส่วน เพ่ือให้สามารถให้บริการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสะดวกท่ีสุด  ส่วนการพิจารณาเป็นโรงแรมห้า

ดาวหรือไม่  เม่ือคาํนึงถึงขนาดห้องพกัของโรงแรม 5 ดาว จะตอ้งมีขนาดใหญ่เป็น  2 เท่าของห้องเรา หากตอ้งขยายห้องพกั และ

จาํนวนห้องพกัลดลง  ทาํให้พิจารณาผลตอบแทนต่อห้องเปรียบเทียบจะใกล้เคียงกัน จึงไม่จาํเป็นต้องปรับเป็นโรงแรม 5 ดาว  

นอกจากน้ีจะมีการจดัร้านคา้เช่า ดว้ยการจดัโซนร้านคา้ใหม่ในทาํเลท่ีดีให้รวมเป็นจุดเดียวแทนแบบเดิมท่ีกระจายหลายจุด คาดว่าจะ

ช่วยให้ลูกคา้สามารถเดินซ้ือสินคา้ในร้านคา้ต่างๆ ไดส้ะดวก ส่งผลต่อรายไดค่้าเช่าห้องต่อหน่วยสูงข้ึน    ส่วนท่ี The Hub  มีผูเ้ช่า

พ้ืนท่ีในอตัราเช่า 70-80 ของพ้ืนท่ีให้เช่าทั้งหมด ราคาค่าเช่าคงเดิม ดว้ยยงัคงใชก้ลยทุธ์เดิม  แต่มีการจดัพ้ืนท่ีให้เช่าท่ีเป็นพ้ืนท่ีกวา้ง 
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2000-3000 ตารางเมตรวางสินคา้จากโรงงาน แบ่งรายไดเ้ป็นเปอร์เซ็นตท่ี์มีรายไดดี้ข้ึน  แมภ้าวะเศรษฐกิจขณะน้ีจะซบเซา กาํลงัซ้ือ

ลดลง แต่ผูเ้ช่ามิไดห้ายไป เพียงแต่ลดขนาดลง ซ่ึงทุกคนคาดว่าช่วงหลงัเลือกตั้ง เป็นช่วงเศรษฐกิจน่าจะดีข้ึน 

นายสุรวนิย์ แสวงดี  ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า วนัน้ีไดม้าประชุม โดยไดเ้ดินชมรอบๆโรงแรมเอเชียพบว่า มีป้ายช่ือโรงแรม/ตราสัญลกัษณ์

(Logo) หลายๆจุดท่ีต่างกนั ไม่เหมือนกนัในหลายจุด  จึงขอเสนอว่า ป้ายช่ือ/ Logo/font  ของโรงแรมควรเป็นรูปแบบเดียวกนั ใน

โอกาสท่ีเราจะปรับปรุงดา้นหน้าโรงแรม  เราควรให้ความสําคญัใน Logo เร่ืองของ Brand Identity ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเพ่ือ

ลูกคา้ไดจ้ดจาํไดไ้ม่สับสน กบัคู่แข่งบริเวณใกลเ้คียง 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถื้อหุ้น พบว่า อัตราการเขา้พกัของราชพฤกษ์ ลานนาบูทีค และ ดาร์เลย ์เชียงใหม่ ค่อนขา้งตํ่ามาก 

เน่ืองจากเพ่ิงเปิด  บริษัทมีประมาณการ ในอนาคตควรเป็นเท่าไร  การตลาดอย่างไร และปัจจุบนัมีนักท่องเท่ียว online  หรือ 

นกัท่องเท่ียว Free Independent Traveller (FIT) จาํนวนมาก ท่ีจองเขา้พกัผา่น Online Travel Agency (OTA) ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ

ราคาค่าห้องแต่ละประเภท ในทาํเลท่ีใกล้เคียงกัน ได้สะดวก ซ่ึงธุรกิจ OTA มีกาํไรดีมาก ทาํธุรกิจขายโรงแรมได้ทัว่โลก โดย

โรงแรมต่างๆ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายให้แก่ OTA ไม่ตํ่ากว่า 25-30% ของราคาค่าห้อง จะส่งผลอยา่งไรต่อโรงแรมของเรา  กลุ่มโรงแรม

ไทยของเราสามารถรวมกนัทาํ OTA เองไดห้รือไม่ ไม่ควรเสียรายไดใ้ห้กบั OTA มากขนาดน้ี 

นายสุรพลฯ ตอบเร่ืองโรงแรมท่ีเชียงใหม่ เราไดท้าํประมาณการรายรับ รายจ่าย เป็นรายเดือนไวแ้ลว้ แต่ประสบเร่ืองท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่นปัญหาหมอกควนัในเมืองเชียงใหม่ ท่ีเขา้มาหลายรอบ ทาํใหน้กัท่องเท่ียวยกเลิกการเดินทาง ส่งผลให้อตัราการเขา้พกั

ตํ่ากว่าประมาณการ  ส่วนเร่ืองนักท่องเท่ียวแบบ back pack มีทั้งดีและไม่ดี ท่ีไม่ดี  เช่น หากเกิดปัญหาความสะอาดห้องพกัอัน

เน่ืองจากลูกคา้แบบ back pack ไม่ว่าจากประเทศไหนในโลก โรงแรมตอ้งแกไ้ขอยา่งรวดเร็วและครอบคลุม ซ่ึงความเสียหายมีมลูค่า

สูง แต่อย่างไรก็ดี ส่วนท่ีดีทาํให้ขายห้องพกัไดม้ากข้ึน แต่มีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ผ่านระบบ OTA ซ่ึงเม่ือหักค่าใชจ่้ายแลว้โรงแรมจะได้

รายไดล้ดลง  ดงันั้น ทางโรงแรมพยายามให้ลกูคา้ แขกผูม้าพกั จองห้องพกัผ่าน website ของบริษทัโดยตรง จะส่งผลดีต่อโรงแรม

มากกว่า และหากใชบ้ตัรเครดิตร่วมดว้ยจะส่งเสริมการขายอีกทางหน่ึง 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น ถามคาํถาม ดงัน้ี 

1. รายไดข้องห้องอาหารของโรงแรมเอเชีย มีรายไดใ้นปี 2561 ลดลงมาก  เรามีทางจดัการทาํให้รายไดห้้องอาหารและจดัเล้ียงเพ่ิม

สูงข้ึนอยา่งไร  

2. AA-town Apartment มีอตัราการเขา้พกัเท่าไหร่ ทิศทางอยา่งไร ดว้ยเห็นว่ามีรถไฟฟ้าสายสีแดงผา่นบริเวณนั้น น่าจะเติบโตไดอี้ก

ในอนาคต  

3.  เหตุท่ีไปลงทุนซ้ือโรงแรมท่ีเชียงใหม่ เน่ืองจากคู่แข่งในเชียงใหม่มากราย เช่น พวกแอร์บีแอนดบี์ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของเราเป็น

แบบไหน แผนการตลาดคืออยา่งไร  

4.  เหตุท่ีไปลงทุนซ้ือ Quality Inn Long Beach ท่ีสหรัฐอเมริกา มีผลตอบแทนอยา่งไร เน่ืองจากเงินลงทุนสูงพอสมควร 

นายสุรพลฯ ไดต้อบคาํถามจากผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1. โรงแรมไดมี้การพิจารณาเร่ืองรายไดห้้องอาหารท่ีลดลงไปเช่นกนั อีกทั้งนาํเร่ือง  Mixed Use มาพิจารณา ในการท่ีจะปรับปรุงน้ี มี

ผูเ้สนอหลายรายขอเช่าทาํร้านอาหาร หรือ โรงแรมทาํเอง เน่ืองจากโรงแรมเอเชียมีจุดแข็งอยูติ่ดสถานีรถไฟฟ้า เช่ือมต่อเขา้โรงแรม

เลย  ซ่ึงลูกคา้สะดวกท่ีจะมาใชบ้ริการ เร่ืองน้ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา 

2. AA-town Apartment ขณะน้ีมีอัตราการเข้าพกัเกิน 90% มาตลอด และสามารถยืนอัตราราคาเช่าได้เท่าเดิม ผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็น

นกัศึกษามหาวิทยาลยัและคนทาํงานในละแวกใกลเ้คียงท่ีตอ้งการอาศยัอยูใ่กลศ้นูยก์ารคา้ ท่ีมีความสะดวก อีกทั้งมีท่ีจอดรถอย่าง

เพียงพอ  

3. ตาํแหน่งท่ีตั้งของโรงแรมดาร์เลย ์เชียงใหม่ และลานสุขพลาซ่า เน่ืองจากทาํเลตั้งอยูใ่จกลางเมือง ใกลต้ลาดวโรรส ซ่ึงเป็นจุดรวม

ของฝากเมืองเชียงใหม่ ลูกค้าเป้าหมายคือ นักท่องเท่ียวท่ีมาซ้ือของฝากท่ีตลาดวโรรส  เป็นจุดนัดพบท่ีสะดวก ไม่ว่าจะเป็น

นักท่องเท่ียวชาวจีน/ต่างชาติ หรือคนไทย มีระยะห่างจากตลาดวโรรส เพียง 200 เมตร และระหว่างทางน้ีมีจุดจอดรถตู้ท่ีมี

นกัท่องเท่ียวข้ึนลงตามดอยต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเอง  ส่วนท่ีราชพฤกษ์ ลานนา บทีูค มีท่ีตั้ง

ใกลอุ้ทยานราชพฤกษ์ ไนทซ์าฟารี ห่างประมาณ 100 เมตร เช่นกนั ทั้งสองแห่งมีการจดักิจกรรมตลอดปี ซ่ึงลูกคา้ท่ีมาพกัสามารถ
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เดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวทั้งสองและท่ีอ่ืนๆ ใกลเ้คียงไดอ้ย่างสะดวก การลงทุนท่ีเชียงใหม่น้ีถือว่าจุดทาํเลท่ีตั้งเป็นจุดแข็งของเรา 

คาดว่าหากปัญหาหมอกควนัลดลง การประชาสัมพนัธ์เพ่ิมข้ึนจะทาํให้สร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนไดใ้นอนาคต 

4. ส่วนการลงทุนท่ี Quality Inn Long Beach Airport ผลตอบแทนการลงทุนจริงช่วง 3 เดือน (เดือน พ.ย.ธ.ค.และม.ค.) ท่ีไดรั้บ 6.5-7 

เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นช่วง Low Season หนา้หนาวของ ลองบีช และมีอตัราการเขา้พกั 85%  หากเป็นช่วง High season หนา้ร้อนการเขา้

พกัน่าจะตอ้งเพ่ิมข้ึน อีกทั้งตาํแหน่งท่ีตั้ งของโรงแรมเป็นจุดแข็ง เป็นศูนยก์ลางของแหล่งท่องเท่ียวมากมาย เช่น ห่างจากดิสนีย์

แลนดค์ร่ึงชัว่โมง ห่างจากสนามบินคร่ึงชัว่โมง ห่างชายหาด 3 กม. ดว้ยจุดแข็งน้ีจะส่งผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีในอนาคต 

นายชาญชัย โล่วรพงศ์  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผูบ้ริหารสนใจการร่วมลงทุนกบันักลงทุนรายใหญ่จากประเทศจีนหรือไม่ ซ่ึงมีเงิน

ลงทุนท่ีเราไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย เพ่ือเราสามารถสร้างจุดแข็งของเราในอนาคต ทาํให้ราคาหุ้นของเราสูงข้ึนอีกดว้ย  

นายสุรพลฯ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการจะนาํไปพิจารณาสนใจหรือไม่  แต่ในเบ้ืองตน้เน่ืองจากบริษทัเอเชียฯ เป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์สามารถระดมทุน หรือ ใชเ้งินลงทุนจากสถาบนัการเงินไดอ้ยูแ่ลว้ เราไม่มีปัญหาเร่ืองเงินทุน แต่เรา

สนใจการร่วมทุนท่ีจะมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีความรู้ในการประกอบธุรกิจ การตลาด และภาพลกัษณ์ คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

จากการร่วมทุนนั้นช่วยพฒันาองคก์รให้กา้วหนา้มากกว่า 

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะแทนนางมยุรี วงแก้วเจริญ  ขอสอบถาม 3 ขอ้ คือ 

1. เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งของโรงแรมเอเชีย ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง มีเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ และอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่าน เป็น 

Interchange ท่ีสําคัญในอนาคต การท่ีเราจะแค่ปรับปรุงโรงแรมดว้ยงบประมาณ 100 กว่าลา้น ผลตอบแทนจะคุม้กับการลงทุน

หรือไม่ น่าจะทุบท้ิงและลงทุนแบบ Mixed Use มีทั้งโรงแรม ศูนยก์ารคา้ ออฟฟิสให้เช่า เช่นเดียวกบัโรงแรมดุสิตธานี น่าจะให้

ผลตอบแทนในอนาคตดีกว่า ในปัจจุบนัเรามีอตัราการเข้าพกั 80% แลว้ หากปรับปรุงแลว้ปรับราคาค่าห้องไม่ได้ จะไม่คุม้กบัท่ี

ลงทุนไป 

2. ดว้ยบริษทัมีบริษทัยอ่ย คือโรงแรมเอเชียพทัยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท และโรงแรมเอเชียชะอาํ ซ่ึงผลประกอบการน่าจะขาดทุน 

เรามีแผนการปรับปรุงรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งไร 

3. ทราบว่าท่ีโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท มีเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์ท่ีมี อตัราการเขา้พกัเพียง 10%  ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ 

นายสุรพลฯ  ตอบคาํถามดงัน้ี 

1. การท่ีในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้า เป็น Interchage ดา้นหนา้นั้น อาจยงัไม่ชดัเจนแน่นอน ดว้ยมีสถานท่ีสาํคญัในพ้ืนท่ีน้ี เช่น 

วงัสระปทุม พ้ืนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือตอ้งใชเ้งินลงทุนใหญ่ๆ อยา่งไรก็ดี หลงัเราปรับปรุงพ้ืนท่ีแลว้ มีความสวยงาม เรา

สามารถใชป้ระกอบธุรกิจไดอ้ยา่งสบาย อยา่งนอ้ยใน 5-10 ปี ส่วนในเร่ืองรายไดค่้าห้องพกั จะมีการปรับราคาค่าห้องพกัใหสู้งข้ึน

แน่นอน ซ่ึงฝ่ายการตลาดรับดาํเนินการต่อไป 

2. ส่วนท่ีพทัยา ท่ีมีท่ีดิน 40 ไร่ มีผูเ้สนอทาํโครงการหลายอยา่ง บริษทัจะตอ้งพิจารณาการลงทุนเทียบกบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดว้ยความ

ระมดัระวงั 

3. เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์ท่ีมีการเขา้พกันอ้ยนั้น เรามิไดป้ล่อยให้ว่างเปล่า  เราสามารถใชเ้ป็นห้องพกัโรงแรม เม่ือมีการเขา้พกัส่วน

โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ทเต็มบางช่วง 

                    หลงัจากนั้นแลว้ ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2561 ท่ีผา่นมา 
 

วาระที ่3.  พิจารณาอนุมตังิบการเงินของบริษัท ประจําปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
     ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและ

บญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั งบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบทางการเงินอ่ืนๆ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  และผา่นการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้   โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผู ้

ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2)  
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ความเห็นคณะกรรมการ :  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

การลงมติ :  วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน     
 

ประธานท่ีประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบ

การเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัยอ่ย ตามท่ีไดจ้ดัส่ง

ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ สาํหรับผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัประจาํปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560  

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561   จากงบการเงินรวม ดงัน้ี 

ผลการดําเนินงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 740.30 710.15 395.16 384.97 

รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ 595.77 610.26 - - 

     รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,336.07 1,320.41 395.16 384.97 

กาํไรขั้นตน้ 366.81 396.93 155.29 143.99 

รายไดอ่ื้น 85.27 260.37 89.73 92.89 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 111.50 292.80 113.66 108.91 

กาํไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุ้นบริษทัใหญ่) 3.06 153.45 67.23 56.23 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.48 0.21 0.18 

ฐานะการเงิน     

สินทรัพยร์วม 9,676.24 9,299.85 3,216.88 3,258.54 

หน้ีสินรวม 4,080.89 3,617.98 1,284.50 1,321.39 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 5,595.35 5,681.87 1,932.38 1,937.15 
                      

                    บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2561 เท่ากบั 1,336.07 ลา้นบาท ปีน้ีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน 15.66 ลา้น

บาท ประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม มีรายได ้740.30 ลา้นบาท และ ธุรกิจค่าเช่าและบริการ มีรายได ้595.77 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

14.49 ลา้นบาท  

                    รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมทั้ง 7 แห่ง (โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โรงแรมเอเชียพทัยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท โรงแรมเอเชีย

ชะอาํ ราชพฤกษล์า้นนา บทีูค  โรงแรมดาร์เลย ์ และ โรงแรม ควอลิต้ีอินน์ ลองบีช สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงประกอบดว้ยรายไดห้้องพกั 

480.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 41.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.4 แบ่งเป็น รายไดห้อ้งพกัในประเทศ 471.05 ลา้นบาท 

รายไดห้้องพกัต่างประเทศ 9.3 ลา้นบาท สาเหตุเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากธุรกิจโรงแรมแขกมาใชบ้ริการห้องพกัเพ่ิมข้ึน และปี 2561 บริษทั

ขยายธุรกิจเพ่ิมอีก 3 แห่ง  ส่วนรายไดห้อ้งอาหารและเคร่ืองด่ืม 295.95ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 11.19 ลา้นบาท     

     รายไดจ้ากธุรกิจค่าเช่าและบริการ ศนูยก์ารคา้เซียร์รังสิต (บริษทัเซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) ในปี 2561 เท่ากบั 

595.77 ลา้นบาท   เทียบกบัปี 2560 รายไดค่้าเช่าบริการลดลง 14.49 ลา้นบาท  โดยมีรายไดค่้าเช่าในประเทศ 571.32 ลา้นบาท ลดลง

จากปีก่อน  14.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 รายไดค่้าเช่าต่างประเทศเท่ากบั 24.45 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อน 0.19 ลา้นบาท  

                   รวม 2 ธุรกิจ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้  366.81 ลา้นบาท   

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นรวม จาํนวน 85.27 ลา้นบาท เป็นรายไดช้ดเชยประกนัภยั 4.48 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 

80.79 ลา้นบาท  ปี 2560 รายไดอ่ื้นรวม จาํนวน 260.37 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2560 บริษทัเซียร์ฯ ไดรั้บเงินชดเชยค่าเสียหายจาก

บริษทัประกนัภยัเป็นจาํนวน 180.96 ลา้นบาท  
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  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ ปี 2561 เท่ากบั 111.50 ลา้นบาท และมีตน้ทุนทางการเงิน 

105.06 ลา้นบาท  ปีน้ีลดลงจากปีก่อน 8.5 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 เท่ากบั  2.67 ลา้นบาท  คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น 0.01 บาท 

โดยมีกาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ เท่ากบั 3.06 ลา้นบาท 

                     ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2561  เทยีบกบั 31 

ธันวาคม 2560   

ด้านสินทรัพย์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2561 เท่ากบั 9,676.24 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560 จาํนวน 9,299.85 ลา้น

บาท  ปีน้ีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 376.39 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  สินทรัพยห์มุนเวียน 210.63 ลา้นบาท ปีน้ีลดลงจากปีก่อน 182.53 

ลา้นบาท เน่ืองจากมีรายการลกูหน้ีจากการชดเชยประกนัภยั 179.78 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 9,465.61 ลา้นบาท ปีน้ี

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 558.93 ลา้นบาท คือ รายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน 537.46 ลา้นบาท เป็นส่วนท่ีดินเพ่ิมข้ึน 206.98 ลา้น

บาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพ่ิมข้ึน 351.71 ลา้นบาท  

ด้านหนีสิ้น บริษทัหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2561 เท่ากบั 4,080.89 ลา้นบาท ปีน้ีเพ่ิมข้ึน 462.92 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

หน้ีสินหมุนเวียน 524.94 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 60.92 ลา้นบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,555.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

523.84 ลา้นบาท เป็นรายการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 5,595.35 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560  ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากปี 

2560 เท่ากบั  86.52 ลา้นบาท 

ถดัมา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลประกอบการ  ประจาํปี 2561   
บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) –โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายไดจ้ากการประกอบการ 395.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 10.19 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.65  บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 155.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 11.3 ลา้นบาท มีเงินปันผลรับจาํนวน 32.01 

ลา้นบาท และมีรายไดอ่ื้น 57.72 ลา้นบาท มีกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 113.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4.74 ลา้นบาท ผล

ประกอบการมีกาํไรสุทธิในปี 2561 เท่ากบั  67.23 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น 0.21 บาท โดยมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียปีน้ี 81.55%  

ของปีก่อน 73.40% ปีน้ีเพ่ิมข้ึน 8.15% และอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียปีน้ีเท่ากบั 1,509 บาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

                   หลงัจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินไดร้ายงานผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของ

บริษทัและงบการเงินรวมแลว้  ประธานไดถ้ามผูถื้อหุ้นท่านใดมีเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินท่ีจะสอบถาม 
นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น ไดข้อสอบถามว่า จากงบการเงินของบริษทั ท่ีมีผลการดาํเนินงานขาดทุนจากช่วงไตรมาสหลงัของปี จะ

ขอความมัน่ใจจากผูบ้ริหารจะบริหารจดัการอย่างไร และเร่ืองเงินชดเชยประกนัภยัท่ีไดรั้บมาไดรั้บหมดแลว้หรือยงั อีกทั้ง เงินกู้

ระยะสั้ นและเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึน และจากท่ีมีพระราชบญัญัติเร่ืองแรงงานท่ีให้ตั้งสํารองสําหรับการเกษียณของพนักงานบริษัท

สาํรองไวแ้ลว้หรือยงั จะมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร 
นายสุรพลฯ ช้ีแจงว่า ทางบริษทัมีความมัน่ใจว่า เม่ือสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีซบเซาบริษทัยงัสามารถผ่านมาแลว้ ต่อไปปีน้ีน่าจะผา่น

ไปไดเ้ช่นกนั สําหรับเร่ืองเงินชดเชยประกนัภยับริษทัได้รับครบถว้นแล้ว และคาดว่าไม่น่าจะมีความเสียหายท่ีผิดปกติเกิดข้ึนอีก 

เพราะปัจจุบนับริษทัเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับเหตุไม่คาดฝัน  ส่วนเร่ืองเงินกูท้ ั้งระยะสั้นและระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการขยาย

การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัมีกระแสเงินสดสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ 

และเร่ืองการตั้งสํารองการเกษียณพนักงานบริษทัไดต้ั้งสํารองของปีไวแ้ลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมใหม่จะตั้งในปีต่อไป อาจจะกระทบต่องบ

การเงินบา้ง แต่ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัอยา่งนยัสาํคญั 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามกระแสเงินสดท่ีติดลบ ในกิจกรรมลงทุนใชไ้ปมากเพราะเหตุใด  และเงินสดรับจากการ

ชดเชยจากการประกนัภยัรายงานตวัเลขไม่เท่ากนั ในแต่ละหนา้ ของรายงานประจาํปี ขอทราบเหตุผล  

นายธนา วงศ์แสงนาค ช้ีแจงว่า ในปี 2560 บริษทัไดต้ั้งลูกหน้ีจากการชดเชยประกนัภยัไว ้179.78 ลา้นบาท ซ่ึงปรากฏอยูใ่นงบแสดง

ฐานะการเงินในรายงานประจาํปี หนา้ท่ี 124 ซ่ึงตรงกบัยอดรายไดค่้าชดเชยจากประกนัภยัท่ีไปปรับกระทบกาํไรในงบกระแสเงินสด

ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี หน้าท่ี 131 ส่วนรายไดค่้าชดเชยจากประกนัภยัท่ีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 31 

ในรายงานประจาํปี หน้าท่ี 181 จาํนวน 180.96 ลา้นบาท เป็นการบนัทึกค่าชดเชยจากเหตุอุทกภยัและค่าชดเชยจากประกนัภยัอ่ืนๆ 



    AS-AGM57                                     - 9 -  

ในเร่ืองกระแสเงินสด จะเห็นว่าในปี 2561 มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 589 ลา้นบาท ซ่ึงดีกว่าปี 2560 (445 ลา้นบาท) 

ส่วนในเร่ืองของการลงทุนนั้น ในปี 2561 บริษทัไดล้งทุนซ้ือโรงแรม Quality Inn ท่ีสหรัฐอเมริกา และปรับปรุงโรงแรมท่ีเชียงใหม่ 

โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานและการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม การเสียภาษีท่ีดินตาม พ.ร.บ.ใหม่ เน่ืองจากบริษทัเรามีท่ีดินแปลงใหญ่เช่นท่ีดิน 40 ไร่ 

ขอทราบภาษีท่ีดิน ท่ีจะตอ้งชาํระเป็นเงินเท่าไรในปี 2563  เพราะกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัในอนาคต ซ่ึงทางฝ่ายบญัชี

ขอรับติดตามตวัเลขท่ีแน่นอน จะแจง้ให้ทราบอีกที 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถาม ในงบกาํไรขาดทุน ผลขาดทุนจากการดว้ยค่าความนิยม 4.9 ลา้นบาท คืออะไร มี

โอกาสกลบัรายการในอนาคตหรือไม่ และ รายการโอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ   และ การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัเซียร์

เพ่ิมข้ึน  ขอความมัน่ใจ ทา้ยสุดเร่ืองภาษีเงินไดข้อคืนจากกรมสรรพากรขอคืนมารึยงั 

นายธนา วงศ์แสงนาค ช้ีแจงเร่ืองผลขาดทุนจากการดว้ยค่าความนิยมจาํนวน 4.9 ลา้นบาท เกิดจากราคาซ้ือโรงแรมราชพฤกษ ์ลานนา 

บทีูค จาํนวน 85.13 ลา้นบาทนั้น สูงกว่ามลูค่ายติุธรรมท่ีประเมินไว ้80.23 ลา้นบาท ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 13 ในรายงานประจาํปี หนา้ท่ี 160 

นางสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานเร่ืองการขอคืนภาษีกาํลงัดาํเนินการขอคืนจากกรมสรรพากรอยู ่

                   หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานท่ีประชุมเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินตามท่ีได้

รายงานขา้งตน้   

การลงมต ิ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                  

                   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 146 คน จาํนวนหุ้น 265,779,795 หุ้น  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั 

(มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัยอ่ย เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 265,779,795 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

วาระที ่4.   พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561  และจัดสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48-49 กาํหนดให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจะตอ้งพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร โดยตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

ทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  บริษทัจะจ่ายเงินปัน

ผลไม่นอ้ยกว่า 60% ของกาํไรสุทธิของบริษทั หลงัจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายแลว้  จากงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า บริษทัมีกาํไรสุทธิประจาํปี 67.23 ลา้น

บาท สามารถจดัสรรเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัได ้  

        ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษทัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 

และบริษทัยงัมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบญัชีมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได.้ 
              

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจดัสรรจากกาํไรของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  จึงให้มีการจดัสรรกาํไร ดงัน้ี 

1. เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ เป็นเงิน 3.36 ลา้นบาท  
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2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงินปันผล 41.60 ลา้นบาท สาํหรับหุ้นสามญัของบริษทัทั้งหมด 320 ลา้นหุ้น 

โดยมีการอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจาํนวน 

32 ลา้นบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยน้ี ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท สาํหรับหุ้นจาํนวน 320 ลา้นหุ้น เป็น

เงินปันผล 9.60 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562  ทั้งน้ี กาํหนดวนัสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับ

เงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 23 เมษายน 2562 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั จ่ายเงินปันผลประจาํปี  

2561 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

ผลการดําเนินงานและเงินปันผล ปี 2561 (ทีเ่สนอ) ปี  2560 ปี  2559 ปี  2558 

กาํไรสุทธิ  (ลา้นบาท) 67.23 56.23 45.45 294.87 

กาํไรสะสม (ลา้นบาท) - 2.97 - - 

จาํนวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 320 32 32 32 

เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) 0.13 1.85 0.85 4.25 

  -จ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 1  (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.60 - 2.25 

  -จ่ายเงินปันผลคร้ังที ่2  (บาทต่อหุ้น) 0.03 1.25 0.85 2.00 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 41.60 59.20 27.20 136.0 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 65.13 110.82 62.99 48.55 

  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2561 โดยมีอตัราเงินปันผลสูงกว่านโยบายท่ีกาํหนดไว ้และจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายขา้งตน้น้ี 

                     การลงมต ิ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

                                         ลงคะแนน 

             ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 146 คน จาํนวนหุ้น 265,779,795  หุ้น  

    ประธานท่ีประชุมสอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นใดเห็นเป็นอ่ืน 

    นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองการพิจารณาจ่ายจากงบการเงินเฉพาะของบริษทั จะดูไดอ้ยา่งไร ขอคาํแนะนาํ 

และ หากบริษทัยอ่ยมีกาํไรดี เราจะสามารถจ่ายจากงบการเงินรวมซ่ึงรวมบริษทัยอ่ยไดห้รือไม่ ซ่ึงนายธนา วงศแ์สงนาค ช่วยช้ีแจง

ว่า ให้ดูงบกาํไรขาดทุน หนา้ 127 และ 128  เป็นสองคอลมัน์ทางขวามือ ทั้งน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัมาจากงบการเงิน

เฉพาะของบริษทัเอเชียฯ  และถา้หากในอนาคตบริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานมีกาํไร มีการจ่ายเงินปันผลส่งมายงับริษทัเอเชียฯ ทาํ

ใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากเงินปันผล ซ่ึงส่งผลให้บริษทัเอเชียฯ มีกาํไรท่ีจะจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ช่นเดียวกนั 

    ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบและไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.13 

บาท สาํหรับหุน้สามญั 320 ลา้นหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 41.60 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ หุ้นละ 0.10 บาท 

เป็นเงิน 32 ลา้นบาท ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 คงเหลืองวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 9.60 ลา้นบาท ในวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2562  และจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอมา ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 265,779,795 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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วาระที ่5.      พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :     เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กาํหนดให้

กรรมการออกจากตาํแหน่งในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง เป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือส่วนท่ีใกล้ท่ีสุดกับ

จาํนวนหน่ึงในสาม และกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้ งเข้ามาใหม่ได ้ ปัจจุบันบริษัทมี

กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน  มีกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน ในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ีไดแ้ก่ กรรมการท่ีอยู่

ในตาํแหน่งนานท่ีสุดมีจาํนวน 3 ท่าน คือ 

                            1)  นายอมร   เตชะหรูวิจิตร             กรรมการบริหาร 

                           2)  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร          กรรมการบริหาร 

                           3)  นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์         กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 
 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะเสนอผูถื้อหุ้น

เลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมผา่นทางเว็บไซด์ของบริษทัฯ เพ่ือคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าเม่ือพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขา้มา 

ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเวน้นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) 

พิจารณาแลว้  จึงไดเ้สนอช่ือผูเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน  3 ท่าน 

กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่  

      1)  นายอมร  เตชะหรูวิจิตร                  ตาํแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการบริหาร 

                           2)  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร             ตาํแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการบริหาร 

                           3)  นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์            ตาํแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ 

                                       

  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา  พร้อมประวติักรรมการท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นชอบกบัคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน   เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั บริหารงานต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้บริหารธุรกิจโรงแรมดว้ย

ประสบการณ์นานปี ความสามารถกาํกบัดูแลและตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และทั้ง 3 ท่านน้ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั 

                                        การลงมต ิ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

                                         ลงคะแนน 
                   

 ประธานท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากวาระน้ีขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลกัการ  

ดูแลกิจการท่ีดี  โดยขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล  ก่อนการลงมติในวาระน้ี กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 ท่าน ไดอ้อก

จากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว  และเน่ืองจากไดม้อบให้นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นประธานในการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 147 คน จาํนวนหุ้น 265,280,795 หุ้น  

หลงัจากนั้นจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดงัต่อไปน้ี 
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                           1)  นายอมร  เตชะหรูวิจิตร         ตาํแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการบริหาร 

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 265,280,795 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 500,000 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

                           2)  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร          ตาํแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการบริหาร-กรรมการผูจ้ดัการ 

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 263,514,135 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 2,266,660 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

                           3)  นายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์        ตาํแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ 

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 264,929,795 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0004 

งดออกเสียง 850,000 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
 

                        ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง  3 ท่านคือ  นายอมร เตชะหรูวิจิตร นายสุรพงษ ์

เตชะหรูวิจิตร และนายสุวฒัน์  ดุสิตโรจนวงศ ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง   

     หลกัจากนั้น เลขานุการบริษทัเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุม  และนายอมร เตชะหรูวิจิตร ทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้

ดาํเนินวาระการประชุม 
  

วาระที ่6.     พิจารณาอนุมตัเิงินบําเหน็จคณะกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 34 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นกาํหนดเงินค่าบาํเหน็จและเบ้ีย

ประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั   

             คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นว่าเม่ือปีท่ีแลว้ บริษทัไดป้รับอตัรา

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมข้ึนแลว้ สาํหรับค่าตอบแทนส่วนของค่าบาํเหน็จของผล

การดาํเนินงานปี 2561 ท่ีจะจ่ายในปี 2562 น้ี บริษัทมีจาํนวนกรรมการเพ่ิมข้ึนจากเดิม 8 ท่าน เป็น 11 ท่าน เห็นควร

ปรับเกณฑ์ในการพิจารณาค่าบาํเหน็จจากเดิมทั้งคณะ เป็นระดบัตามตาํแหน่ง เช่นเดียวกับเกณฑ์พิจารณาค่าเบ้ีย

ประชุม โดยเสนอค่าบาํเหน็จของกรรมการแต่ละท่านท่ีจะไดรั้บใกลเ้คียงปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี พิจารณาจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ของกรรมการและผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสาํคญั จึงขอเสนอค่าตอบแทน ดงัน้ี    
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562  (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

ค่าตอบแทนของกรรมการ   

1. เงินบาํเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ 1,400,000 บาท  

จาํนวน 11 ท่าน 

1,050,000 บาท 

จาํนวน 8 ท่าน 

    - ประธานกรรมการ 224,000 บาท - 

    - รองประธานกรรมการ 168,000 บาท 165,792 บาท 

    - กรรมการ 112,000 บาท 110,526 บาท 

2. ค่าเบ้ียประชุม 
  

    - ประธานกรรมการ 20,000  บาท/คร้ัง 20,000  บาท/คร้ัง 

    - รองประธานกรรมการ 15,000  บาท/คร้ัง 15,000  บาท/คร้ัง 

    - กรรมการ 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย   

คณะกรรมการตรวจสอบ  : ไดรั้บค่าบาํเหน็จต่อปี วาระการดาํรงตาํแหน่ง  3 ปี ดงัน้ี 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท/ปี 60,000 บาท/ปี 

- กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/คน/ปี 40,000 บาท/คน/ปี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:ไดรั้บเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ัง วาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 

-ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง 

-กรรมการสรรหาฯ 10,000 บาท /คน/คร้ัง 10,000 บาท /คน/คร้ัง 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอมา  นอกเหนือจากค่าตอบแทนขา้งตน้น้ีไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนใดอีก 

                     การลงมต ิ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

            ประธานท่ีประชุม ถามในท่ีประชุมว่าผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  

                    ไม่มีท่านผูถื้อหุ้นเสนอเป็นอยา่งอ่ืน  

     ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 147 คน จาํนวนหุ้น 265,780,795 หุ้น  

          ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 

2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 265,780,795 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562  และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 กาํหนดให้แต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงการคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 

2562 ไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้     

                          ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบญัชีแลว้ เสนอให้

บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัมา 5 ปี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป  และเสนอค่า

สอบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2562 เป็นเงิน 1,755,000  บาท 

            ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษัท เอเอ็นเอส      

ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2562 ไดแ้ก่  (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข  4)  

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือ

รับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี 

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 3495 - 

2. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  4054 - 

3. นางสาวพชัรี  ศิริวงษศิ์ลป์ 9037 - 

4. นางสาวอจัฉรา  สุขในใบบุญ 4642 - 

                         โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจาํปี สาํหรับปี 2562 เป็น

จาํนวน 1,755,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากค่าสอบบญัชีของปีก่อนเป็นเงิน 85,000 บาท (ค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2561 มี

จาํนวนเงิน 1,670,000 บาท) ทั้งน้ี หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

มอบให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป 

      นอกจากน้ี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั โดยผูส้อบบญัชีกลุ่มเดียวกนัทาํการสอบบญัชี ในกลุ่มบริษทัยอ่ยอีก  

                         6 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอเชียพทัยาโฮเต็ล จาํกดั, บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จาํกดั, บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

              จาํกดั  (มหาชน), บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั,  ZEER OVERSEA LLC  และบริษทั สปาโฮเต็ล จาํกดั ซ่ึงมีค่าสอบ 

                        บญัชีในกลุ่มบริษทัเอเชีย  รวมค่าตรวจสอบบญัชีทั้งส้ิน 6,650,000 บาท สรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                               หน่วย : บาท 

รายช่ือบริษทั ค่าสอบบญัชี  ปี 2562 

บจก. เอเอ็นเอส ออดิท  

ค่าสอบบญัชี  ปี 2561 

บจก. เอเอ็นเอส ออดิท  
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 

บมจ. เอเชียโฮเต็ล 1,755,000.00 1,670,000.00 85,000.00 

บริษทัยอ่ย    

1. บจก.เอเชียพทัยาโฮเต็ล 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 

2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล 1,150,000.00 1,010,000.00  140,000.00 

3. บมจ.เซียร์ พร็อพแพอร์ต้ี         1,790,000.00        1,770,000.00        20,000.00 

4. บจก. เซียร์ แอสเซท             100,000.00              92,000.00                  8,000.00 

5. ZEER OVERSEA LLC 370,000.00 300,000.00 70,000.00 

6. บจก.สปาโฮเต็ล 385,000.00 350,000.00  35,000.00 

รวมค่าตรวจสอบทั้งส้ิน        6,650,000.00         6,292,000.00        358,000.00 
                   

                    ทั้งน้ี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั มีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด  

และไม่มีบริการอ่ืนใดอีก   

การลงมต ิ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



    AS-AGM57                                     - 15 -  

                  หลงัจากนั้นแลว้ ประธานสอบถามผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระน้ี 
            นายสุรพล ฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองค่าสอบบญัชีของบริษทัเอเชียแอร์พอร์ทฯ เพ่ิมข้ึนมาจากรวมค่าสอบบญัชีดาร์เลยแ์ละราช

พฤกษเ์พ่ิมข้ึน ขณะท่ี Zeer Oversea มีค่าสอบบญัชีของ Quality Inn เพ่ิมข้ึน  

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

3495 หรือ นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054  หรือ นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 9037 หรือ นางสาวอจัฉรา สุขในใบบุญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4642   แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวน 1,755,000.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียง % ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 265,780,795 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
 
 

วาระที ่8     พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

               ประธานท่ีประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นท่านใด ท่ีจะสอบถามเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  มีดงัน้ี 

1. นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษทัมีกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจของปีต่อไป ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจว่าเราจะมีรายไดเ้ติบโต

ข้ึนมากกวา่น้ี และค่าใชจ่้ายสูงข้ึนดว้ย  

นายสุรพงษ์ เตชะหรูวจิิตร กรรมการผู้จัดการ คาดว่าปี 2562  โดยมีตวัเลขจากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติเขา้มาในปี 2562 เพ่ิมเป็น 42 ลา้นคนหรือคิดเป็น 11% จากปีก่อน อีกทั้งภาครัฐสนบัสนุนการท่องเท่ียวเมืองรอง มี

นกัท่องเท่ียวไทยเพ่ิมข้ึน คาดว่าอตัราการเติบโตนกัท่องเท่ียวน่าจะเป็น 12-15% เช่นกนั อยา่งไรก็ดี นกัท่องเท่ียวจีนโตเป็น 12.5 ลา้น

คน  ซ่ึงธุรกิจท่องเท่ียวเป็นธุรกิจสาํคญัอยู ่ สาํหรับโรงแรมเอเชีย มีลูกคา้จองหอ้งพกัทางออนไลน์เกิน 60% จองผา่น OTA และมี

ค่าใชจ่้ายคอมมิชชัน่ 17-25% แลว้แต่บริษทั เราลงทุนซ้ือ Channel Manager เพ่ือช่วยในการตลาด การตั้งราคา เรามีการปรับราคา

ห้องพกัรายวนั เพราะมีการจองล่วงหนา้สั้นมาก และขณะน้ีมีคณะท่องเท่ียวและMice หน่วยงานภาครัฐ ทาํ OTA เฉพาะประเทศไทย 

เช่น OTA- tagthai เพ่ือช่วยลดความไดเ้ปรียบ OTA ของต่างชาติ ลดค่าคอมมิชชัน่ของการจอง  ลดตน้ทุนของเราลง นอกจากน้ี

กรรมการรุ่นใหม่ของเรา ทั้งคุณพลภทัร์ และคุณภชัชา ท่ีเขา้มาช่วยกนัดูแลให้ความสาํคญัเร่ืองน้ี  

2. คุณสุรวนิย์  แสวงด ีผู้ถือหุ้น  ให้ความสาํคญั ROE ท่ีของเราลดลงมาก ทางคณะกรรมการมีเป้าหมายให ้ROE สูงข้ึนเช่นในอดีต

ไดห้รือไม่ เร่ืองน้ีคุณสุรพล รับไปหาช่องทางท่ีจะหาวิธีการ เพราะเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของบริษทั ตอ้งพิจารณาดว้ย

ความรอบคอบ  คุณธนา วงศแ์สงนาค เพ่ิมเติมเร่ือง ROE ของเรามาจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น 4 พนักวา่ลา้นบาท บวก

กาํไรสะสม ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุ้นของเราใหญ่มาก เม่ือมาคาํนวณ ROE  ทาํให้ ROE ปีน้ีตํ่ามาก หากนาํไปเปรียบเทียบ ROE ของ

บริษทัอ่ืน ซ่ึงไม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นแบบเรา ไม่น่าจะนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้

3. คุณชาญชัย โล่วรพงษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการเพ่ิมทุน แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลภายนอก น่าจะทาํให้ราคาค่าหุ้นสูงข้ึน เร่ืองน้ี

คณะกรรมการรับไปพิจารณา 

4. คุณสุพัฒน์ พรหมสะอาด ผู้ถือหุ้น  เสนอวา่ เน่ืองจากบริษทัมีส่วนทุนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายอยู ่180 ลา้นบาท หรือ จาํนวน 180 ลา้น

หุ้น จึงขอเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในคราวหนา้ เร่ืองน้ีคณะกรรมการรับไปพิจารณา และยนืยนักระแสเงินสดของเรายงั

มีสภาพคล่องดีอยู ่

5. คุณจรูญเกยีรต ิอคัรศิลป์ ผู้ถือหุ้น  เสนอว่า เน่ืองจากบริษทัเอเชียมีสินทรัพยจ์าํนวนมาก ปีท่ีผา่นมาไดซ้ื้อทรัพยสิ์นใหม่เขา้มาอีก 

แต่การบริหารผลกาํไรลดลง และดว้ยสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจขณะน้ี มีความเป็นห่วงธุรกิจห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจากห้างอ่ืนๆ 
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คนเดินนอ้ยมาก ขอให้ผูบ้ริหารคาํนึงถึงการบริหารให้ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพราะมีรายจ่ายเช่น ค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และภาษีขอ

ถามว่า รถไฟฟ้า บีทีเอส ท่ีจะไปคูคต  ผา่นโครงการของเราหรือไม่   เร่ืองน้ีคุณสุรพล รับทราบอยูใ่นสถานการณ์ปัจจุบนัขอดูวงจร

ห้างสรรพสินคา้อีกสกัระยะหน่ึง ส่วนเร่ืองรถไฟฟ้าแมจ้ะไม่ผา่นศนูยก์ารคา้ของเราโดยตรง แต่มีผลให้ชุมชนบริเวณใกลเ้คียงมี

ความเจริญเติบโตซ่ึงจะส่งผลต่อบริษทัของเราแน่นอน 

6. คุณวาสนา จิตมิา ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ดว้ยเคยมาจดัประชุมท่ีน่ี บริการดีมาก อาหารอร่อย เสียแต่เก่าไป สัญญาน wifi ไม่ดี ทาํให้ไม่

กลา้มาจดัประชุมอีก ทราบว่าจะมีการปรับปรุงโรงแรมใหม่ ดงันั้น ขอให้ปรับปรุงเร่ือง wifi พร้อมกบัการปรับปรุงโรงแรมดว้ย จะ

ช่วยให้งานจดัเล้ียง งานประชุม เพ่ิมข้ึน  
 

                ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม  
 

และปิดประชุมเม่ือเวลา 16.30  น.  

ลงช่ือ     ปิยะวุฒ  เสนาภู่พิทักษ์     ประธานท่ีประชุม                        

         (นายปิยะวุฒ  เสนาภู่พิทกัษ์) 
 
นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวฒันากิจ 
ผูบ้นัทึกการประชุม/เลขานุการบริษทั   


